



ประกาศสำนักบริหารโครงการ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑

โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ปัญหาการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ปัญหาการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ จ.๒๗/๒๕๖๔ (สพด.) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน ๒๗๐ วันนั้น

ในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการดังกล่าว กรมชลประทานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ศึกษา รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน เป็นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานโครงการ องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและถูกต้อง รวมถึงการมีส่วนร่วม ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อกังวล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อให้การศึกษาโครงการนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนกับโครงการ กรมชลประทานจึงขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ โดยมีกำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ ตามกำหนดการ ดังนี้

- วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าช้าง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

- วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง ที่ว่าการอำเภอเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

- วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบท ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรชาติ มาลาศรี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ